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Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um skiptingu stofnkostnaðar heilbrigðisstofnana.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

Eru fyrirhugaðar breytingar á ákvæðum laga umheilbrigðisþjónustu hvað varðar skiptingu
milli ríkis og sveitarfélaga á stofnkostnaði og kostnaði við meiri háttar viðhald heilbrigðis-
stofnana? Ef svo er, hvenær er þeirra að vænta?


